

HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH - LIỆT SĨ (27/7/1947 - 27/7/2022)

Nơi xoa dịu nỗi đau

Những ngày tháng 7, có dịp thăm các thương binh, bệnh binh tại Trung tâm Chăm sóc và Phục hồi chức năng cho người tâm thần, xã Đông Kinh (Đông Hưng), chúng tôi mới cảm nhận được những mất mát, đau đớn do chiến tranh để lại trên cơ thể họ.



Lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng quà các thương binh, bệnh binh nhân kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Năm nay 65 tuổi, bệnh binh Hoàng Anh Quyết, quê xã Tây Ninh (Tiền Hải) đã có hơn 30 năm sống tại Trung tâm với căn bệnh tâm thần phân liệt. Cuộc sống hàng ngày của ông là những liều thuốc an thần, những buổi tập luyện phục hồi chức năng để quên đi nỗi đau do di chứng chiến tranh để lại.

do không làm chủ được hành vi đã gây ảnh hưởng tới tính mạng của bản thân, cộng đồng và tính mạng cho cả cán bộ Trung tâm nên mỗi cán bộ Trung tâm luôn xác định phải sâu sát tới cuộc sống của từng người bệnh, can thiệp kịp thời những diễn biến bất thường của người bệnh, giúp họ vượt qua nỗi đau do di chứng chiến tranh để lại.

NGUYỄN CƯỜNG

Được ví là những chiến sĩ trên mặt trận không tiếng súng, lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH), Công an tỉnh đã khẳng định vai trò nòng cốt trên mặt trận phòng, chống "giặc lửa", góp phần bảo vệ an ninh chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Khoảng 9 giờ ngày 17/3/2022, một đám cháy bùng phát tại đại lý kinh doanh bao bạt trên đường Lê Quý Đôn, thành phố Thái Bình. Khi nổ lực chữa cháy ban đầu của người dân và lực lượng tại chỗ bất thành cũng là lúc tiếng còi hú của đoàn xe chuyên dụng cùng những người lính cứu hỏa nhanh chóng có mặt tại hiện trường thực hiện nhiệm vụ.

Sau hơn 2 giờ liên tục chiến đấu với "giặc lửa", hàng chục cán bộ, chiến sĩ cảnh sát PCCC và CNCH phối hợp cùng các lực lượng chức năng và nhân dân tham gia chữa cháy, sơ tán tài sản... đám cháy dần được khoanh vùng và khống chế. Đó là một trong nhiều chiến công của cán bộ, chiến sĩ cảnh sát PCCC và CNCH vì cuộc sống bình yên của nhân dân.

Thiếu tá Nguyễn Quang Thái, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an thành phố Thái Bình cho biết: Nhiệm vụ của lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH là bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân, vì vậy mỗi cán bộ, chiến sĩ đơn vị luôn nêu cao ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, sẵn sàng chống lại "giặc lửa".

NGUYỄN CƯỜNG

Xung kích trên mặt trận chống "giặc lửa"

hợp chặt chẽ với các ngành huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ. Đây mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức về PCCC và CNCH; củng cố, xây dựng lực lượng PCCC cơ sở, tổ chức huấn luyện nghiệp vụ và phát động phong trào toàn dân tham gia PCCC; công tác hậu cần, trang bị kỹ thuật được quan tâm đầu tư mua sắm trang thiết bị, phương tiện hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ PCCC và CNCH trong tình hình mới.

Thượng tá Nguyễn Viết Tân, Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh cho biết: Song song với việc thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, tổ chức đảng, đoàn thể trong đơn vị ngày càng kiện toàn, bảo đảm năng lực lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, phát huy tối đa trí tuệ của tập thể, đồng thời thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, thống nhất thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao. Cấp ủy, chỉ huy đơn vị luôn chú trọng, tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc, "Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy", "Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân

dân phục vụ", "Học tập và thực hiện 4 lời dạy của Bác đối với lực lượng cảnh sát PCCC", "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"... Cùng với đó, đơn vị đặc biệt coi trọng việc đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đoàn kết nội bộ, nâng cao ý thức trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ, khắc phục triệt để tư tưởng ngại khó, ngại khổ, chủ quan, nể nang các chỉ tiêu, yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, chiến đấu.

Từ năm 2018 đến nay, lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh đã phối hợp với các cấp, ngành, chính quyền địa phương và cơ sở tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn nghiệp vụ PCCC và CNCH cho trên 21.500 người. Phát gần 21.500 lượt tin, bài tuyên truyền, hướng dẫn, khuyến cáo về công tác PCCC và CNCH trên các hệ thống thông tin, truyền thông; gửi 18.221 tin nhắn zalo tới cá nhân là chủ cơ quan, doanh nghiệp khuyến cáo về công tác PCCC và CNCH; hướng dẫn cơ sở cài đặt, sử dụng App báo cháy 114 và tải khoản zalo của Cục Cảnh sát PCCC và CNCH. Quán triệt thực hiện phương châm "4 tại chỗ" trong công tác PCCC, lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH đã tiến hành nhiều biện pháp huy động sức mạnh tổng hợp của các tổ

chức chính trị - xã hội, các tầng lớp nhân dân tham gia công tác PCCC. Qua đó đã xây dựng và nhân rộng các mô hình phong trào toàn dân PCCC và CNCH như "Cụm cơ quan, doanh nghiệp an toàn", "Thôn, tổ dân phố an toàn" gắn với các phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"... Thành lập được 3.216 đội PCCC cơ sở với 19.689 đội viên, 1.687 đội dân phòng PCCC tại các khu dân cư với 13.579 đội viên. Hiệu lực quản lý nhà nước đối với công tác PCCC được nâng lên rõ rệt; đồng thời, phát huy được sức mạnh tổng hợp trong PCCC, số vụ cháy và thiệt hại do cháy gây ra hàng năm được کاهش.

Với những thành tích đã đạt được, lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh luôn là lá cờ đầu trong các phong trào thi đua, hàng chục lượt tập thể, hàng trăm lượt cá nhân được lãnh đạo các cấp tuyên dương, khen thưởng. Đây là tiền đề và động lực để mỗi cán bộ, chiến sĩ cảnh sát PCCC và CNCH tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

TRỊNH CƯỜNG



Lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh triển khai đội hình sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ.

Chủ động phòng, chống các dịch bệnh mùa hè trong trường mầm non

Vào thời điểm mùa hè nóng ẩm như hiện nay, ngoài dịch Covid-19, các bệnh khác như tiêu chảy do virus Rota, tay chân miệng, sởi, cúm... thường có số ca mắc cao và có thể bùng phát thành dịch. Đặc biệt, hiện nay dịch bệnh sốt xuất huyết bùng phát ở nhiều tỉnh, thành phố khiến hàng chục nghìn người mắc, trong đó có nhiều trẻ em. Trước thực trạng trên, các trường mầm non trên địa bàn tỉnh đang triển khai quyết liệt các biện pháp nhằm bảo đảm an toàn cho trẻ trong mùa dịch.

Đúng quy định. Đặc biệt, Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thành phố tổ chức các lớp tập huấn về công tác phòng, chống dịch bệnh, nhất là dịch bệnh sốt phát ban cho các giáo viên cốt cán của các trường. Từ đó, mỗi trường sẽ tự chủ động triển khai các biện pháp hợp lý, khoa học, có hiệu quả.

Để chủ động phòng, chống dịch bệnh mùa hè và quyết tâm khống chế, ngăn chặn dịch bệnh lây lan trong trường học, đặc biệt là tại các cơ sở giáo dục mầm non, Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các trường mầm non trên địa bàn tỉnh phối hợp với các cơ sở y tế triển khai một số biện pháp tăng cường phòng, chống dịch bệnh. Bà Trần Thị Huyền, Phó Trưởng phòng Giáo dục Tiểu học - Mầm non, Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết: Một trong những biện pháp phòng, chống dịch bệnh tốt nhất cho trẻ mầm non chính là sự chăm sóc chu đáo, khoa

học của đội ngũ giáo viên, nhân viên tại các trường. Vì vậy, Sở yêu cầu các trường học cần bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, cung cấp đủ nước uống, nước sạch cho trẻ; xây dựng thực đơn cho trẻ theo tuần và thay đổi thực đơn theo mùa phù hợp với từng lứa tuổi, khẩu phần ăn của trẻ phải cân đối tỷ lệ giữa các chất sinh năng lượng theo yêu cầu. Đồ dùng cá nhân của trẻ được vệ sinh hàng ngày, tiệt trùng theo tuần. Bên cạnh đó, tổ chức tốt việc kiểm tra sức khỏe định kỳ cho trẻ, thực hiện cân, đo



Nhân viên y tế khám sức khỏe định kỳ cho các cháu Trường Mầm non Duyên Hải (Hưng Hà).

động chăm sóc trẻ đối với từng giáo viên, từng nhóm lớp học và các bộ phận liên quan, sớm phát hiện những trẻ có biểu hiện mệt, sốt để có phương pháp xử lý kịp thời. Cùng với việc thường xuyên vệ sinh đồ chơi cho trẻ, nhà trường phối hợp với Trạm Y tế xã tổ chức phun tiêu độc khử trùng bằng dung dịch Cloramin B trong lớp học và khuôn viên nhà trường. Bên cạnh đó, tổ chức tuyên truyền kiến thức phòng, chống dịch bệnh cho các bậc phụ huynh; treo bảng hướng dẫn cách phòng, tránh các loại dịch bệnh như: Covid-19, sởi, tay chân miệng, thủy đậu... ở nơi mà phụ huynh dễ quan sát nhất. Trong mỗi bữa ăn bán trú mùa hè, rau xanh và hoa quả luôn được chúng tôi bổ sung nhiều hơn để cung cấp vitamin C, chất xơ và các chất dinh dưỡng cần thiết khác cho trẻ. Với những phương pháp chăm sóc đồng bộ và chủ động phòng, chống dịch bệnh nên phụ huynh khá yên tâm khi gửi con tại trường.

Khi khuyến cáo của ngành y tế và ngành giáo dục, cùng với sự chủ động của các nhà trường, để làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm thời điểm mùa hè, với những gia đình có trẻ nhỏ cần chú ý tới chế độ dinh dưỡng hợp lý, đưa trẻ đi tiêm phòng đầy đủ các mũi vắc-xin theo quy định của chương trình tiêm chủng mở rộng để công tác phòng, chống dịch bệnh đạt hiệu quả cao.

DANG ANH

► Gần 1.860 cơ sở đủ điều kiện hành nghề y, được tư nhân

Theo thống kê của Sở Y tế, đến nay toàn tỉnh có gần 1.860 cơ sở đủ điều kiện hành nghề y, được tư nhân. Thời gian qua, các cơ sở y, được tư nhân đã góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân trong tỉnh. Hiện tỷ lệ giường bệnh ngoài công lập trên địa bàn tỉnh đạt gần 5 giường/1 vạn dân.

Đẩy mạnh xã hội hóa nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người dân, ngành y tế tiếp tục tham mưu về cơ chế, chính sách và khuyến khích xã hội hóa để thu hút các nhà đầu tư phát triển một số cơ sở khám chữa bệnh, hạn chế bệnh nhân phải lên tuyến trên; đồng thời, thúc đẩy hợp tác công - tư, tạo môi trường bình đẳng trong học tập, chuyển giao chuyên môn kỹ thuật giữa các cơ sở khám chữa bệnh công lập và ngoài công lập.

► Phát hiện 25 người nhiễm HIV mới

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, 6 tháng đầu năm 2022, toàn tỉnh phát hiện thêm 25 người nhiễm HIV mới, giảm 2 người so với cùng kỳ năm 2021; 241/260 xã, phường, thị trấn trong tỉnh ghi nhận có người nhiễm HIV/AIDS. Gần 2.250 người nhiễm HIV/AIDS còn sống được báo cáo, trong đó có 760 phụ nữ và 31 trẻ em. Toàn tỉnh hiện có hơn 1.360 bệnh nhân đang điều trị ARV (thuốc kháng HIV). Bên cạnh đó, số người từ vùng do HIV/AIDS 6 tháng đầu năm là 8 người, cao hơn cùng kỳ năm ngoái.

6 tháng cuối năm, hoạt động phòng, chống HIV/AIDS tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức; triển khai các hoạt động can thiệp dự phòng lây nhiễm HIV cho nhóm nguy cơ cao, nhất là nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới (MSM). Mở rộng điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV bằng thuốc ARV và cấp bơm kim tiêm, bao cao su miễn phí cho các nhóm có nguy cơ cao; tổ chức tư vấn, xét nghiệm sàng lọc HIV trong cơ sở y tế và mở rộng tại cộng đồng; xét nghiệm HIV lưu động. Cập nhật kịp thời hướng dẫn chăm sóc và điều trị HIV/AIDS theo các khuyến cáo mới phù hợp với điều kiện thực tiễn tại Việt Nam...

HOÀNG LANH